

Số: /KH-BCĐ

Bằng Mạc, ngày 21 tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 15 /KH-BCĐ, ngày 19/3/2024 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Chi Lăng về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024. Ban Chỉ đạo 138 xã Bằng Mạc xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động nắm chắc tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành viên Ban Chỉ đạo 138 xã, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy (PCMT) đạt hiệu quả ngày càng cao.

2. Tập trung đấu tranh quyết liệt đối với các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là ma túy tổng hợp xâm nhập vào địa bàn, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy; kiểm chế, làm giảm số người nghiện, ngăn chặn phát sinh số người nghiện mới. Phấn đấu đạt chỉ tiêu đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch PCMT phải được tiến hành đồng bộ gắn với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, chiến lược quốc gia của Đảng, Chính phủ và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

### II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác PCMT.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tổ chức triển khai nghiêm túc Chương trình

hành động số 09-CTr/HU, ngày 25/9/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 243/KH-BCĐ, ngày 25/12/2017 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Chi Lăng về thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 222/KH-UBND, ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đối với địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025; xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ ưu tiên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thực hiện dự án về PCMT. Huy động các nguồn lực cho công tác PCMT.

## **2. Công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy**

Các ngành chuyên môn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy; các chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nội dung hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến công tác PCMT.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cư; tuyên truyền, vận động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy;

Thành viên Ban Chỉ đạo 138 xã đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy gắn với tổ chức hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng các cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*", "*Tháng hành động phòng, chống ma túy*", "*Ngày toàn dân phòng, chống ma túy*" và "*Ngày quốc tế phòng, chống ma túy*" 26/6 trên địa bàn toàn xã; tổ chức cho nhân dân ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy, không tham gia vận chuyển, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp giáo dục, quản lý người cai nghiện tại cộng đồng.

Lồng ghép thực hiện công tác PCMT với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, nhằm phòng ngừa và hạn chế thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển của tội phạm và tệ nạn ma túy.

## **3. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy**

Công an xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 xã triển khai các chương trình, kế hoạch về phòng, chống ma túy. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung tuyên truyền các phương thức thủ đoạn, các dạng chất ma túy mới và hậu quả tác hại của ma túy; chỉ đạo lực lượng công an bán chuyên trách tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Làm tốt công tác rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng ma túy; chú trọng vận động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng dân cư, có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng ma túy vi phạm pháp luật; quản lý chặt chẽ các trường hợp người nghiện điều trị bằng thuốc thay thế Methadone, không để lợi dụng sử dụng trái phép các loại ma túy khác; tích cực lập hồ sơ người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả người loạn thần do sử dụng ma túy phạm tội, vi phạm pháp luật.

Tập trung thực hiện hiệu quả Phương án số 02/PA-BCA-C04, ngày 09/8/2021 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng liên quan đến ma túy, số người nghiện ma túy trên địa bàn. Đẩy mạnh có hiệu quả công tác trinh sát, đấu tranh quyết liệt với các điểm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy qua địa bàn; thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy theo chỉ đạo của công an cấp trên, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

Tổ chức nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong quản lý, sử dụng, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy. Kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền khen thưởng, biểu dương những tập thể cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy.

#### **4. Công tác xóa bỏ việc trồng cây có chứa chất ma túy và phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy**

Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị trên địa bàn xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện phá nhổ cây có chứa chất ma túy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời xử lý trách nhiệm đối với Bí thư chi bộ, trưởng thôn để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy.

Tổ chức kiểm tra các hoạt động mua bán, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất tại các cơ sở tư nhân bán thuốc tân dược trên địa bàn xã, tuyệt đối không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

## 5. Công tác cai nghiện ma túy

Công an xã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 xã triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCMT; Nghị định 109/NĐ-CP ngày 08/12/2021 quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật PCMT, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy định chuẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy). Phối hợp với Công an huyện thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 quy định chi tiết một số điều Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Trạm y tế xã phối hợp với tổ công tác cai nghiện trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy của người nghiện để phân loại áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp.

## IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, yêu cầu kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 xã, các ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nội dung kế hoạch. Đồng thời duy trì chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (số liệu tính từ 10/6/2024) và báo cáo kết quả thực hiện cả năm (số liệu từ 10/12/2024 về Công an xã để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 138 huyện.

2. Giao Công an xã chủ trì giúp Ban Chỉ đạo 138 xã theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này./.

### Nơi nhận:

- BCĐ 138 huyện;
- Công an huyện;
- Thường trực ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã
- UBMTTQVN xã và các đoàn thể;
- Các thành viên BCĐ 138 xã;
- Các BT chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu: VP, CAX.

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Hoàng Tiến Đoan**